



ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี

จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ : เริ่มต้น

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกได้มีการประชุมกันระหว่างตัวแทนจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ปกติเรามีกำหนดการแน่นอนว่าจะมาพบปะหารือกันทุกสามเดือน ในฐานะประธานผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมโดยเฉพาะจากที่ไกล ๆ เช่น อุดร ท่าแร่ โคราซ ฯลฯ รวมทั้ง คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ และ คุณพ่อสัมพันธ์ วาปีโส ที่มาร่วมให้คำแนะนำ

วันนั้นมีการหารือกันหลายเรื่อง ที่อยากกล่าวถึงในจดหมายข่าวฉบับนี้ เรื่องแรกคือที่ประชุมเห็นความสำคัญของข่าวสาร ที่ผ่านมาทางชมรมได้สรุปกิจกรรมต่างๆของแต่ละสังฆมณฑล พร้อมภาพประกอบทุกสองเดือนลงในจดหมายข่าวคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณวรรณดี พร้อมแยม ที่รับหน้าที่หนัก นับว่าดีมาก ที่ประชุมให้ข้อคิดว่าน่าจะมีบทความให้มากขึ้นนอกเหนือจากการสรุปกิจกรรมและรูปภาพ และขอให้ประธานลองเริ่มต้นดูผมจึงขอริเริ่มการเขียนจดหมายข่าวรายเดือนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกือบไม่ต้องลงทุนอะไรเลย นอกจากเวลาและการเรียบเรียงความคิดต่าง ๆ ถ่ายทอดเป็นตัวอักษร อยากชวนให้ทุกท่านช่วยเขียนส่งมาลงกันทุกเดือนด้วยเอ้าล่ะ ๆ สักหน้าหรือสองหน้า เราตั้งใจจะออกภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน พอครบสามเดือนก็รวมเอาไปลงในจดหมายข่าวสองเดือนได้ด้วย

ผมตั้งชื่อคอลัมน์นี้ว่า **เวชบุคคลคาทอลิก : ชุมชนแห่งความเชื่อ ปฏิบัติ และประกาศข่าวดี** ซึ่งน่าจะครอบคลุมเหตุผลของการเกิดขึ้นและการที่พวกเรามาร่วมตัวกัน **ที่สำคัญที่สุดคือการมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนมาพร้อมกับพระประสงค์บางอย่าง** เราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญสร้างมาแล้วพระองค์ก็ยิ่งอวยพรเราผ่านพระพรของพระจิตเจ้า การที่ใครสักคนได้มาเป็นแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช กายภาพ เทคนิคการแพทย์ หรือแม้กระทั่งอาสาสมัครสาธารณสุข หากเป็นคนอื่นก็จะสรุปว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของแต่ละคน **แต่สำหรับคริสตชนแล้วไม่ใช่ทั้งหมด** นอกจากความพยายามของเราแล้ว **แผนการของพระเจ้าเป็นส่วนสำคัญ** ที่ให้เราได้เข้ามาสู่วงการนี้ ถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องความสามารถของเราเอง เราก็จะคิดถึงว่าต้องทำอะไรตอบแทน แต่หากคิดว่าเป็นเพราะพระเจ้าวางแผนและช่วยเหลือด้วย **เราก็จะคิดว่าเราจะทำอะไรเป็นการตอบแทน**

การคิดที่แตกต่างกันแบบนี้มีผลต่อความสงบสุขทางจิตใจในเบื้องต้น คิดแบบแรกว่าเป็นความสามารถของเราเป็นความคิดแบบทางโลก เวลาทำงานแล้วไม่ได้ผลตอบแทนตามที่หวังเราจะหงุดหงิดและมองว่าถูกเอาเปรียบไม่ยุติธรรม คิดแบบหลังว่าเป็นแผนการของพระเจ้า ทำงานแล้วไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ตั้งใจเรายังคงมีความรู้สึกดี ๆ ว่าเราได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า

เวลาที่เวชบุคคลมาประชุมกัน สมัยก่อนผมก็เคยคิดแบบแรกว่าเวลาเป็นของมีค่า ถ้าไปจะต้องได้อะไรกลับมาบ้างหรือได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน **แต่ตอนหลังพอคิดว่าแม้กระทั่งเวลาโดยตัวมันเองนั้นก็ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรา** เราจึงไม่ควรเอาเวลาทั้งหมดไปทำแต่เรื่องที่เข้าหาตัวเรา แต่แบ่งเวลามาศึกษาพระวาจาของพระเจ้า ค้นหาว่าแผนการของพระองค์สำหรับเราคืออะไร และเราสามารถช่วยทำอะไรให้กับชุมชนแห่งความเชื่อที่เราเป็นสมาชิกอยู่ได้บ้าง

ทุกปีชมรมเวชบุคคลจะมีการฟื้นฟูจิตใจประจำปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ปีนี้จะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ที่ ๒๖ และ ๒๗ ตุลาคม ที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย (คณะภคินีศรีชุมพวาบาล) เราจะได้รับฟังว่าชุมชนแห่งความเชื่อของคริสตชนในภาคอีสานตอนบนนั้นเริ่มต้นกันมาอย่างไร และได้ทำงานตามแผนการของพระเจ้าอย่างไรตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน มีอะไรที่ยังต้องทำต่อ เชื่อว่าการได้รับฟังในช่วงเช้าและต่อด้วยการไตร่ตรองแบบกลุ่มในช่วงบ่ายจะมีส่วนช่วยให้เราค้นพบว่า แก่นความเชื่ออยู่ที่ไหน และเรามีพระพรมากมายที่จะสามารถช่วยให้เราปฏิบัติตามความเชื่อนั้นในบทบาทหน้าที่ประจำของเรา พร้อมทั้งนำข่าวดีของพระคริสตเจ้าไปสู่ผู้คนรอบข้างที่เราเกี่ยวข้องด้วย ในทุก ๆ วัน ชีวิตเราจะมีความหมายมากขึ้น

ขอเชิญชวนเวชบุคคลทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่เคยมาได้ลองเข้ามีส่วนในประสบการณ์ฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้พร้อมกับทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ต่างที่ต่างถิ่นแต่มีความเชื่อเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้า

นายแพทย์ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์

ประธานชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

kum.ungchusak@gmail.com

สนใจเข้าร่วมฯ ติดต่อได้ที่

คุณวรรณดี พร้อมแยม

Email: chc@cbct.net / oyay1503@outlook.co.th